

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15000

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 45.10

Ad Value: 56,375

PRValue (x3): 169,125

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'โคราช'เตือน3อำเภอรับมือน้ำท่วมฉับพลันลำปางอ่วม!ดินสไลด์เส้นทางขาดนาน3วัน

โคราชเตือน3อำเภอ รับมือน้ำท่วมฉับพลัน ลำปางอ่วม!ดินสไลด์ เส้นทางขาดนาน3วัน

อุตุฯเตือนภาคเหนือ อีสานและ
ตะวันออก ยังมีฝนตกหนัก ฟ้าระงัง
น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

▶▶▶ ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 11

น้ำท่วม

ส่วนที่ จ.ลำปาง เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยว อ.แจ้ห่ม ชาวบ้านระทม ถูก
ตัดขาดนาน 3 วัน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
ด้านพ้อเมืองโคราช เตือนชาวบ้าน 3 อำเภอ
ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ฝ้าระวังน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม กรม
อุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง
ข้างหน้า ว่าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาค
เหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง โดย
ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า
3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเล
อันดามันตอนบนควรออกจากฝั่ง สำหรับกทม.
และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40
ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ภายหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนัก
บริเวณตอนบนของจังหวัด ทำให้ตามเส้นทาง
ที่ตัดเลาะผ่านหุบเขาและเชิงเขา ตาม
หมู่บ้านบนพื้นที่สูงเขตอุทยานแห่งชาติ

แจ้ห่ม ได้เกิดดินถล่มและดินสไลด์ ปิดทับ
เส้นทางหลายพื้นที่ โดยเฉพาะถนนทางหลวง
หมายเลข 1252 แจ้ห่ม-บ้านแม่แจ่ม ระยะทาง
กว่า 25 กิโลเมตร เกิดขึ้นกว่า 100 จุด
มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นปิดเส้นทางสัญจร
บางจุดถนนเกิดทรุดตัวจนพังถล่ม และ
ถนนขาดจากน้ำป่าที่กัดเซาะ

อย่างไรก็ดี ทางเจ้าหน้าที่แขวง
ทางหลวงที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติแจ้ห่ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ตลอดจน
อบต.แจ้ห่ม ต้องประกาศปิดเส้นทาง
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย
เพราะเชิงเขาและเส้นทางยังมีความเสี่ยงเกิด
ดินถล่มได้อีก ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ภายในกว่า
400 หลังคาเรือน ทั้งหมู่บ้านปางต้นหนูน หมู่
10 ต.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ชาวเขาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึก และบ้านแม่แจ่ม
หมู่ 1 ต.แจ้ห่ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติชื่อดัง ก็ไม่สามารถเข้าออกได้
โดยชาวบ้านต้องติดอยู่ภายในเป็นเวลานาน
กว่า 3 วันแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
ส่งเครื่องจักรกลหนัก และเจ้าหน้าที่เข้าไป
เร่งดำเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นและ
ทำการตัดดินเพื่อเร่งเปิดเส้นทางคาดว่าภายใน
สัปดาห์นี้หากไม่เกิดฝนตกหนักซ้ำลงมาอีก
ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ขณะเดียวกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการ
ประชุมร่วมกับนายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ
ปภ.จังหวัด ชลประทานจังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการ
น้ำตามลุ่มน้ำต่างๆ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำ
ลำตะคอง, ลุ่มน้ำลำพระเพลิง, ลุ่มน้ำมูล,
ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนบน และลุ่มน้ำลำ
เชียงไกรตอนล่าง หลังจากหลายพื้นที่มี
ฝนตกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและการ
บริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาเช่นปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย และอ่างเก็บน้ำใน
อ.ด่านขุนทด กรณีสันเขื่อนพังทลาย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม
นายวิเชียรกล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำ
พบว่ามีน้ำท่วมอยู่ใน อ.โนนไทย ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ทำการเกษตร โดยน้ำที่ท่วมเกิดจาก
ฝนที่ตกอย่างหนักและเกิดจากน้ำที่อ่างเก็บน้ำ
ลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด เต็มความจุ
จึงถูกระบายลงมาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
ตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การติดตั้งบานประตูจึงจำเป็นต้องมีการ
ระบายน้ำออกทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนใน ต.ก่าบั้ง 10 หลังคาเรือน
และพื้นที่ทำการเกษตร แต่จากการตรวจสอบ
ยังไม่มีมีการทำการเกษตรหรือหว่านข้าว
แต่อย่างใด จึงสั่งการให้เร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำ
มูลโดยเร็วที่สุด

นายวิเชียร กล่าวยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำ
ลำเชียงไกรตอนล่างมีความมั่นคงแข็งแรงคาดว่า
การติดตั้งบานประตูระบายน้ำน่าจะแล้ว
เสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อติดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว น้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำ
ลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด จะสามารถ
กักเก็บไว้ได้ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
อ.โนนไทย ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งเตือนพี่น้อง
ประชาชนทุกลุ่มน้ำทั้ง 32 อำเภอ รวมถึง
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ใน 8 จุด ที่ต้อง
ฝ้าระวัง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะพื้นที่ ต.โคกสูง อ.เมือง ต.ก่าบั้ง
อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง ให้ระวังน้ำป่า
ไหลหลาก ซึ่งเป็นน้ำมาจาก อ.ขามทะเลสอ
เนื่องจากปริมาณน้ำฝนตกสะสมไหลหลาก
เข้าพื้นที่บึงชันนาค ต.โคกสูง อ.เมือง และ
ต.ก่าบั้ง อ.โนนไทย ทำให้มีแนวโน้มระดับ
น้ำเพิ่มสูงขึ้น